

**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนตาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บรายได้ค้ำน้ำประปะ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ซึ่งอาจนำไปสู่การทุจริต การจรวัดมาตรน้ำของเจ้าหน้าที่อาจมีความคลาดเคลื่อนอาจนำไปสู่การร้องเรียนได้ ๒.พนักงานจรวัดมาตรน้ำคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ๓.บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวน การกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เฝ้ารวังและติดตามต่อเนื่อง ● ดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่น ๆ (โปรตระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร และแจ้งถึงบทลงโทษที่จะได้รับจากการทุจริตต่อหน้าที่ตามคู่มือแนวทางการดำเนินการทางวินัยของงานนิติการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจรวัดมาตรน้ำ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวราพร วงศ์แสน
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนตาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนตาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของเทศบาลไปใช้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้โดยไม่มี การขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม การกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง ○ ดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดอบรมให้ความรู้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ในองค์กร และแจ้งถึงบทลงโทษที่จะได้รับตามคู่มือแนวทางการดำเนินการทางวินัยของงานนิติการ
ตัวชี้วัด	มีการปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถฯ ทุกครั้ง
ผลการดำเนินงาน	มีการทำสมุดคุมเข้มไมล์และลงขออนุญาตใช้รถทุกครั้งที่มีการใช้รถ
ผู้รายงาน	นางสาววราพร วงศ์แสน
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนตาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖